

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๔๐๕/ว ๑๑๓๓๙๗



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

พศกคิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้บริหารหน่วยงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทูน่าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม – การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๔
๒. ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ สำหรับการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ วช. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการทูน่าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม – การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในมิติเชิงชุมชน สังคม และการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ และภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ในมิติความมั่นคง และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยสามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th) **ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป วช. หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๗, ๕๑๙, ๕๒๓

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙

E-mail KM@nrct.go.th

ผู้ประสานงาน : นายภราดร ชัยฤกษ์, นางสาวพิมพ์พรณ กุลธารี

นายวิทยา จั้วสันเทียะ, นางสาวนิราภรณ์ ชันดี